

'ไมโครซอฟท์' หนุนการศึกษา ใช้ฟรีออฟฟิศ365ผ่านคลาวด์

ไมโครซอฟท์ เดินหน้ายกระดับการศึกษา สู้ผู้นำด้านการศึกษาภูมิภาคอาเซียน เปิดบริการ ออฟฟิศ 365 ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ ให้นักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันการศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมากกว่า 740,000 คนทั่วประเทศ ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นจำนวนเป็น 2 เท่าภายในปลายปีนี้

นายฮารเชช คูบัจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่าบริษัทได้ให้การสนับสนุนและมอบสิทธิประโยชน์ของบริการ Office 365 เพื่อการศึกษาและบริการคลาวด์อื่นๆ ให้กับสถาบันการศึกษาในไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและสามารถใช้งานได้เต็มที่ประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อน และได้รับความปลอดภัยในมาตรฐานเดียวกันกับที่ลูกค้าธุรกิจของไมโครซอฟท์ได้รับ โดยขณะนี้มีนักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันการศึกษา มากกว่า 740,000 คนทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าให้จำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าภายในปลายปีนี้

โดยก่อนหน้านี้ไมโครซอฟท์ ได้เปิดให้บริการอี-เมล Live@Edu ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ ซึ่งมีนักศึกษากว่า 1.2 ล้านคน จากมหาวิทยาลัย 44 แห่งในประเทศไทย และภายหลังจากที่มีการเปิดตัวOffice 365 ไปเมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันการศึกษาหลายแห่งก็ได้เริ่มนำ Office 365 ไปใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งทำให้คณาจารย์ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่มีความคุ้นเคยในการช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น โดยคณาจารย์และนักศึกษา

สามารถสร้างผลงาน ประสานการทำงาน และแชร์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผ่านระบบส่งข้อความแบบทันทีทันใด (Instant Messaging) , อี-เมล, ปฏิทิน และวิดีโอบนอุปกรณ์ที่หลากหลายรวมถึงอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ระบบปฏิบัติการวินโดวส์

"การร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการของไทยในการช่วยสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวไปถึงศักยภาพสูงสุดโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับโฉมระบบการศึกษา อันที่จริงแล้วประเทศไทยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง และมีแรงงานที่มีฝีมืออยู่แล้ว การนำเอาเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้สำหรับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ให้แก่เหล่าแรงงานในอนาคตจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง หรือ ฮับการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน"

สำหรับสถาบันการศึกษาที่ได้แสดงเจตจำนงขอใช้บริการ Office 365 เพื่อการศึกษา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยรังสิต